

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๓๖๔
วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท แอน สปา จังหวัดระยอง

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาตามลำดับดังต่อไปนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำเป็นร่างเบื้องต้น โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาและเห็นควรกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากกลุ่มบุคคล ๒๐ กลุ่ม ดังนี้ (๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง (ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทหาร แต่ไม่รวมถึงผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ข้าราชการครู และอาจารย์) (๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ และผู้ประกอบอาชีพหรือทางสอนกฎหมายที่มีใช้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ) (๓) กลุ่มการศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหารการศึกษา (๔) กลุ่มการสาธารณสุข (๕) กลุ่มอาชีพ ทำนาและปลูกพืชล้มลุก (๖) กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง (๗) กลุ่มทำงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลอื่นที่มีใช้หน่วยงานของรัฐ (๘) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง พัฒนา อสังหาริมทรัพย์และสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (๙) กลุ่มผู้ประกอบกิจการด้านการค้า ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (๑๐) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๑) กลุ่มสตรี (๑๒) กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ (๑๓) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นันทกีฬา การแสดงและบันเทิง (๑๔) กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ (๑๕) กลุ่มสื่อสารมวลชนและผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม (๑๖) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวหรือการบริการ (๑๗) กลุ่มประกอบธุรกิจที่มีใช้ธุรกิจตาม (๙) (๑๘) กลุ่มประกอบการอุตสาหกรรม (๑๙) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพและอาชีพอิสระ และ (๒๐) กลุ่มด้านอื่น ๆ นอกจาก (๑) - (๑๙)

๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำเป็นร่างเบื้องต้น โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตในแต่ละเขต ในขั้นนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแต่ละเขตจับสลากเบอร์ของตนเองตามลำดับของการสมัคร

ในการนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รับความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงร่างบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์
 วิทยากรเชี่ยวชาญ
 ผู้สรุปผลการประชุม
 นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
 เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
 ผู้ตรวจทาน